
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังชิ้น 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี๒๕๖๔ 

วันท่ี 8 มิถุนายน  ๒๕๖๔  เวลา 10.๐๐น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังชิ้น 

-------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นางมัณฑนา  ไชยแก้ว   ประธานสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น 
๒. นางเพ็ญศรี  ยานะผูก   รองประธานสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น 
๓. นายบําเหน็จ  โนราช    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น 
๔. นายเป็ก  แก้วปัน    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น 
๕. นายพิชิตพงษ ์ บริสิน    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น 
๖. นางมกุดา  จันทร์คํา    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น 
๗. นางรัตนาภรณ ์ ชัยนาม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น 
๘. นางสาวฤษินี  หลวงยศ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น    
๙. นายสมควร  ปาคํา    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น 
๑๐. นางสุภาภรณ์  ธีรกุล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น     
๑๑. นายสําราญ  ชาตารักษ ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น    
๑๒. นายอนงค์  ตาดา    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายจําเริญ  กิมประสิทธิ ์   นายกเทศมนตรีตําบลวังชิ้น  
๒. นายวิรัช  เครือคํา    รองนายกเทศมนตรีตําบลวังชิ้น  
๓. ร.ต.ท.พยุงศักดิ์  คําจันทา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลวังชิ้น  
๔. นายประกอบ  อินสุริยา            ปลัดเทศบาลตําบลวังชิ้น 
๕. นางพนอ  วันมูล    ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๖. นางสาวอัญชลิตา  ดอนดง   รก.ผู้อํานวยการกองการศึกษา  
๗. นายธนะรัชต ์ สุยะใจ    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
๘. นางสาวนันท์นภัส  แลวงศ์นิล   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
9. นางสาวมนทกานต์  เพชรปิตุพงษ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
๑๐. จ่าสิบเอกอิสเรศ  มีชัย   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 

     /เริ่มประชุม... 



-๒- 
 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นางมัณฑนา   ไชยแก้ว  -บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น  สมัยสามัญ สมัย แรก 

(ครั้งที่ 2) ประจําปี  ๒๕๖๔  ตามประกาศสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น 
ลงวันที่ ๗  พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น 
สมัยสามัญสมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๔  มีกําหนด  ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ 
๑๑ พฤษภาคม – ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๔ นั้น ดังนั้นจึงดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังชิ้นต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังชิ้น สมัยแรก (ครั้งที่ ๑)
ประจ าปี  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  1๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

นางมัณฑนา   ไชยแก้ว          -ตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้แจ้งให้ทุกท่านแล้ว โดยจะพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น สมัยแรก  (ครั้งที่ 1) 

ประจําปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  1๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  มีสมาชิกท่านใด
จะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญเสนอไดค้่ะ 

 
-ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติว่าผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
วังชิ้น  สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจําปี  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  1๗ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ท่านใดรับรองกรุณายกมือขึ้น  (นับ) ท่านใด 
ไม่รับรองกรุณายกมือขึ้น (นับ) 

 
มติที่ประชุมมี มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังชิ้น สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจ าปี  
๒๕๖๔  เมื่อวันที่ 1๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ด้วยจํานวนเสียง  มติรับรอง  ๑๑  ท่าน  

ไม่รับรอง  -  ท่าน 
งดออกเสียง  1  ท่าน 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
-ไม่ม-ี 
 

/ระเบียบวาระที่ ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นจัดต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี  - 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่  
 

5.1 ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลวังชิ้น  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) 
 
นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายจําเริญ  กิมประสิทธิ ์ -เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้านายจําเริญ  กิมประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตําบลวังชิ้น ขอเสนอ

ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองการศึกษา เทศบาลตําบลวังชิ้น โดยมี
หลักการและเหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณดังต่อไปนี้  
หลักการ ตามประกาศเทศบาลตําบลวังชิ้น เรื่อง การใช้เทศบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 
18 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กําหนดให้การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นั้น เหตุผล เพื่อให้กองการศึกษา 
เทศบาลตําบลวังชิ้น สามารถปรับปรุงอาคารโรงอาหารให้มีประตู
เชื่อมต่อระหว่างโรงอาหารกับห้องครัวได้ เพ่ือให้ครูสามารถที่จะฝึกเด็ก
นักเรียนให้ช่วยเหลือตนเองได้ โดยการฝึกล้างจาน แก้วน้ํา และช้อนได้ 
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 จึงได้ขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
จํานวน 18,200 บาท โดยขอโอนงบประมาณจากโครงการ 
เข้าร่วมงานพระธาตุช่อแฮเมือแพร่แห่ตุงเหลือ จํานวน 15,000 บาท 
และจากรายการโครงการเข้าร่วมงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัย
มหาศากยมุณีพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ 3,200 บาท หมวดค่าตอบแทน  

/ใช้สอย... 
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ใช้สอย และวัสดุ ไปตั้งจ่ายรายการงานปรับปรุงติดตั้งประตูโรงอาหาร 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายญัตตินี ้

     

นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ,บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่(กองการศึกษา) 
ให้สมาชิกได้ทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  
เชิญค่ะ 

 
- ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติว่าผู้ใดเห็นชอบญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอน 

 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่ (กองการศึกษา) ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือค่ะ 
(นับ) ท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือค่ะ (นับ) 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือไปต้ัง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) 
ด้วยจํานวนเสียง  เห็นชอบ  11  ท่าน  

ไม่เห็นชอบ  -  ท่าน 
งดออกเสียง  1  ท่าน 

 
5.2 ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลวังชิ้น  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
 
นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายจําเริญ  กิมประสิทธิ ์ -เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้านายจําเริญ  กิมประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตําบลวังชิ้น ขอเสนอ

ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง เทศบาลตําบลวังชิ้น โดยมีหลักการ 
และเหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณดังนี้  หลักการ ตาม
ประกาศเทศบาลตําบลวังชิ้น เรื่อง การใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ 
 

/รายจ่าย... 
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รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 18 กันยายน 
2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เหตุผล 
เนื่องจากกองช่าง เทศบาลตําบลวังชิ้น มีหน้าที่ในการดําเนินการสํารวจ 
ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการ งานโครงสร้างพ้ืนฐานและงาน
ก่อสร้างต่างๆ เพ่ือนําบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณประจําปี แต่เนื่องจากอุปกรณ์ไม้สต๊าฟ ที่ใช้สําหรับกล้อง
สํารวจ มีอายุการใช้งานมานานจัดซื้อตั้งแต่ปี 2545 จึงทําให้ชํารุดไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ กองช่าง จึงมีความจําเป็นต้องจัดหาไม้สต๊าฟ
ที่ใช้สําหรับกล้องสํารวจที่มีคุณภาพสามารถวัดระยะได้อย่างแม่นยํา แต่
เนื่องจากในปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 ไม่ได้ตั้งรายการ
ครุภัณฑ์นี้ไว้ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 1 รายการ โดยขอ
โอนงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน (กองช่าง) จํานวน 4,000 บาท ไปตั้ง
จ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สํารวจ รายการจัดซื้อไม้สต๊าฟ จํานวน 1 ชุด จํานวน 4,000 
บาท (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ
นี้ 

 
นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ,บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่(กองช่าง) 
ให้สมาชิกได้ทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  
เชิญค่ะ 

 
- ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติว่าผู้ใดเห็นชอบญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอน 

 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่(กองช่าง)  ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือค่ะ (นับ)  
ท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือค่ะ (นับ) 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือไปต้ัง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
ด้วยจํานวนเสียง  เห็นชอบ  11  ท่าน  

ไม่เห็นชอบ  -  ท่าน 
งดออกเสียง  1  ท่าน 

 
5.3 ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลวังชิ้น  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 
 
นางมัณฑนา   ไชยแก้ว  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายจําเริญ  กิมประสิทธิ ์ -เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้านายจําเริญ  กิมประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตําบลวังชิ้น ขอเสนอ

ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โดยมีหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณดังต่อไปนี้  
หลักการ ตามประกาศเทศบาลตําบลวังชิ้น เรื่อง การใช้เทศบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 
18 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กําหนดให้การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นั้น เหตุผล เนื่องจากกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลวังชิ้น มีภารกิจในการบริหาร
จัดการขยะในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลวังชิ้น ซึ่งมีสถานที่กําจัดขยะ (บ่อ
ขยะ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกําจัด
ปริมาณมากในแต่ละวัน และต้องมีการคัดแยกขยะปลายทาง เพ่ือเป็น
การลดการกําจัดขยะ ซึ่งมีความจําเป็นที่ต้องใช้รถเข็น เพื่อใช้ในการขน
ย้ายขยะที่ไม่สามารถนําไปกําจัดโดยการเผา ต้องนําไปกําจัด ณ บ่อทิ้ง
ขยะที่ทางเทศบาลฯ กําหนดให้ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ 
 

/กระทรวงมหาดไทย... 
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 จึงได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 9,250 บาท โดยโอนงบประมาณ
จากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินประจําตําแหน่ง 
จํานวน 9,250 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็น หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายญัตตินี ้

     

นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ,บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) ให้สมาชิกได้ทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ
อภิปราย เชิญค่ะ 

 
- ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติว่าผู้ใดเห็นชอบญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอน 

 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ท่านใดเห็นชอบ 
กรุณายกมือค่ะ (นับ) ท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือค่ะ (นับ) 

 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือไปต้ัง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   
ด้วยจํานวนเสียง  เห็นชอบ  11  ท่าน  

ไม่เห็นชอบ  -  ท่าน 
งดออกเสียง  1  ท่าน 

 
5.๔ ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลวังชิ้น  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล) 
 
นางมัณฑนา   ไชยแก้ว  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
 

/นายจําเริญ... 
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นายจําเริญ  กิมประสิทธิ ์ -เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้านายจําเริญ  กิมประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตําบลวังชิ้น ขอเสนอ

ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักปลัด เทศบาลตําบลวัง
ชิ้น โดยมีหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณดังนี้  
หลักการ ตามประกาศเทศบาลตําบลวังชิ้น เรื่อง การใช้เทศบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 
18 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด ๔ ข้อ 27 การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เหตุผล เนื่องจากหลังคาของ
สํานักงานเทศบาลตําบลวังชิ้น บริเวณรางรินน้ําฝนเกิดการชํารุด
เสียหาย ทําให้เวลาฝนตกเกิดการชะล้างมูลของนกพิราบที่อาศัยอยู่
บริเวณบนหลังคาสํานักงานเทศบาลตําบลวังชิ้นไหลมาค้างอยู่ที่รางริน
น้ําฝนทําให้น้ําไหลผ่านไม่สะดวกจึงเกิดล้นทะลักลงบนพื้นสํานักงาน
เป็นบริเวณกว้าง จึงมีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงรางรินอาคาร
สํานักงานและห้องประชุมเทศบาลตําบลวังชิ้น จําเป็นต้องโอนเพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่จํานวน ๑ รายการ โดยโอนจากแผนงาน 
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน ประเภทค่าใช้
สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  (สํานักปลัดเทศบาล) 
งบประมาณตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ปัจจุบัน
งบประมาณคงเหลือ ๗๑,๒๙๑.๔๐ บาท  (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้า
สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงรางรินเชื่อมต่ออาคาร สนง.
เทศบาลและหอประชุมเทศบาลตําบลวังชิ้น เพ่ือปรับปรุงรางริน
เชื่อมต่ออาคาร สนง.เทศบาลและหอประชุมเทศบาลตําบลวังชิ้นให้ดีขึ้น 
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๒,๐๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๘ ข้อที่ ๓ โดยมีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี ้
 

/นางมัณฑนา... 
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นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ,บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่(สํานักปลัดเทศบาล) ให้
สมาชิกได้ทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญค่ะ 

 
- ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติว่าผู้ใดเห็นชอบญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอน 

 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล)  ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือค่ะ 
(นับ) ท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือค่ะ (นับ) 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือไปต้ัง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล)   
ด้วยจํานวนเสียง  เห็นชอบ  11  ท่าน  

ไม่เห็นชอบ  -  ท่าน 
งดออกเสียง  1  ท่าน 
 

5.๕ ญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลวังชิ้น เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ส านักปลัดเทศบาล) 
 
นางมัณฑนา   ไชยแก้ว  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายจําเริญ  กิมประสิทธิ ์ -เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้านายจําเริญ  กิมประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตําบลวังชิ้น ขอเสนอ

ญัตติขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น กรณีขออนุมัติแบบ
แปลนโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการสํานักงานเทศบาลตําบลวัง
ชิ้น หลักการ ตามมติสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
(ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการ สํานักงานเทศบาลตําบลวังชิ้น 
(สํานักปลัดเทศบาล) คําชี้แจงเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติงานราชการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลวังชิ้น โดยการรื้อถอนผนังห้องเดิม พร้อมติดตั้ง
ผนังกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 35,400 บาท (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

/ปรากฎตาม... 
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ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน้า 78 
ลําดับที่ 3 แต่เนื่องจากแบบแปลนเดิมมีผนังยิปซั่มบอร์ด 2 ด้าน หนา 
9 มม. ผนังด้านที่ 2 (ห้องปฏิบัติงานปลัดเทศบาล) งานทาสีทับหน้า 
ผนังด้านที่ 2 และงานฝ้ายิปซั่มบอร์ด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ซึ่ง
หากปิดกั้นผนังดังกล่าวจะทําให้ปิดทึบ ไม่สามารถมองเห็นด้านนอกได้ 
ประกอบกับปริมาณแสงที่ไม่สามารถลอดผ่านช่องกระจกได้ ทําให้เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ เหตุผล ดังนั้นเพ่ือให้ดําเนินการตาม
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการสํานักงานเทศบาลตําบลวังชิ้น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการได้
อย่างเต็มที่ จึงขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนตามโครงการปรับปรุงห้อง 
ปฏิบัติราชการสํานักงานเทศบาลตําบลวังชิ้น ตามเอกสารแนบท้าย 
และลดค่างาน 35,442.19 บาท (ตาม BOQ) คงเหลือ 30,369.45 
บาท (งานตามจริง) ต่อสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 
 
งบประมาณข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุนที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ,บันทึกหลักการและเหตุผล
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ (สํานักปลัดเทศบาล) ให้สมาชิกได้
ทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญค่ะ 

 

นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติว่าผู้ใดเห็นชอบญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(สํานักปลัดเทศบาล) ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือค่ะ (นับ) ท่านใดไม่
เห็นชอบ กรุณายกมือค่ะ (นับ) 

  

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๔ (ส านักปลัดเทศบาล) 
ด้วยจํานวนเสียง  เห็นชอบ  11  ท่าน  

ไม่เห็นชอบ  -  ท่าน 
งดออกเสียง  1  ท่าน 

/ระเบียบวาระที่ 6... 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น  ๆ

6.1 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเป็น 
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (จ านวน ๑ คน) 
 
นางมัณฑนา   ไชยแก้ว  -ตามเอกสารแนบหมายเลข 6.1 อําเภอวังชิ้นได้แจ้งขอให้ดําเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล  จัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการ 

ธรรมาภิบาลจังหวัด จํานวน 1 คน และแจ้งให้อําเภอทราบภายในวันที่  
14 มิถุนายน 2564 เพื่ออําเภอจะดําเนินการสรรหาเป็นผู้แทน
ประเภทสมาชิกสภาเทศบาลของอําเภอต่อไป นั้น 
 

    ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นผู้แทนสมาชิกสภา 
    เทศบาลต าบลวังชิ้นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ขอเชิญค่ะ 
 
นางรัตนาภรณ์  ชัยนาม  - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ    
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางรัตนาภรณ์  ชัยนาม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒  

ขอเสนอนางมุกดา  จันทร์ค า สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
  เป็นผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชิ้นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
 
นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -ขอผู้รับรองด้วยค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล 
 
ผู้รับรอง   ได้แก่   ๑. นายอนงค์  ตาดา สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
     ๒. นางเพ็ญศรี  ยานะผูก  รองประธาน สภาเทศบาลฯ 
 

นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอืน่หรือไม ่เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
-ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบในการเลือก 
นางมุกดา  จันทร์ค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
เป็นผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชิ้นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

นางมัณฑนา   ไชยแก้ว  -สําหรับเรื่องอื่นๆ มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งหรือ 
ประธานสภาเทศบาล  สอบถามบ้าง ขอเชิญค่ะ  

/นางมุกดา... 
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นางมุกดา  จันทร์คํา  -เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันมีข้อเสนอต่อที่ประชุมสภา ดังนี้ค่ะ 

1.มีคนนําขยะไปกองทิ้งไว้บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ขอให้นําถังขยะไปไว้ ณ จุดนั้นด้วยค่ะ 
2. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ลงไป
จัดระเบียบการค้าขายบริเวณหน้าอําเภอวังชิ้น หน้าวัดบางสนุก  ขอให้
เจ้าหน้าที่เคร่งครัดข้อห้ามและดําเนินการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
ต่อไป 
3. ฝารางระบายน้ําบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลชํารุด อันตรายต่อผู้
สัญจรไปมาควรเร่งดําเนินการโดยด่วนค่ะ  
4. ขอขอบคุณสท.ฤษินีที่ช่วยประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน การแก้ไข
ปัญหาต่างๆของเทศบาลตําบลวังชิ้นทางสื่อโซเชียล ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
กระบอกเสียงของเทศบาล ที่สามารถรับข้อมูลและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่
พ่ีน้องประชาชน  

    
นายสมควร  ปาคํา  -เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีเรื่องแจ้งดังนี้ครับ  

1.  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลวังชิ้น ซึ่งอยู่ติดถนนสายหลัก  กระผม
เคยพบว่ามีการเปิดประตูโรงเรียนทิ้งไว้ เกรงเด็กจะวิ่งออกมาแล้วเป็น
อันตรายโดยเฉพาะเด็กอนุบาล ๑ ที่เพิ่งมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
วัยที่ล่อแหลมที่สุด  โดยชั้นอนุบาล ๑ มี ๒ ห้อง  อย่างโรงเรียนบ้าน
ใหม่ มีห้องน้ําอยู่ภายในห้องเรียน ครูสามารถดูแลได้ แต่โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลห้องน้ําอยู่ข้างนอก เกรงจะเกิดกรณีที่เด็กติดอยู่ใน
ห้องน้ําแล้วไม่มีใครทราบ อย่างที่ผมเคยเสนอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดใน
สถานที่ราชการ  และทางด้านหลังอาคารเรียน ผมอยากให้มีการทํารั้ว
ตาข่ายให้สูงขึ้น เพ่ือไม่ให้เด็กปีนขึ้นได้อยากให้โรงเรียนได้มาตรฐานและ
มีความปลอดภัย 
2. เขื่อนป้องกันตลิ่งพังบ้านนาเวียง หมู่ที่ ๗  ผมได้ปรึกษาปลัดเทศบาล 
ท่านได้แจ้งว่าเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของเรา ต้องว่าจ้างวิศวกร
ออกแบบ  ผมได้สอบนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เกิ๋ง  และ
ผู้ใหญ่บ้านสบเกิ๋งได้ความว่าการที่เราจะเสนอโครงการฯเพื่อขอรับ
งบประมาณ นั้น จะต้องจัดทําแบบแปลนและประมาณการให้เรียบร้อย
ขอให้ท่านนายก ท่านปลัด ติดตามการดําเนินงาน ให้สําเร็จลุล่วงด้วย 
ครับ  

/3. ติดตั้งไฟกิ่ง... 
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3. ติดตั้งไฟกิ่งภายในซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่วาเนตร  เนื่องจากเวลา
กลางคืนค่อยข้างมืดเกรงจะเป็นอันตราย  
4. เสียงตามสาย อยากให้มีระบบเสียงตามสายที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็น
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลโดยตรง ไม่ต้องผ่าน
ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ขอให้ดําเนินการโดยเร่งด่วนครับ  

 
นายพิชิตพงษ์  บริสิน  -เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ดังนี้ ครับ  

1. มีเถาวัลย์เลื้อยขึ้นตามตาข่ายรอบสนามฟุตซอลลานฅนวังขอให้ท่าน
นายกฯ ดําเนินการ รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ ด้านหลังที่ติดกับ ธ.ก.ส.            
ให้เรียบร้อย ประกอบกับตาข่ายชํารุดเป็นช่อง ของให้ดําเนินการแก้ไขด้วย
ครับ  
2. พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ข้างร้านตัดผมหน้าสหกรณ์
การเกษตรอําเภอวังชิ้น นั้น อยากให้ยกระดับให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ 
สมพระเกียรติ  หรือหาสถานที่ประดิษฐ์สถานให้เหมาะสม 
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ บริเวณหน้าวัดบางสนุก มีป้ายเทศบาล
ตําบลวังชิ้น ทาสีใหม่ดูสวยงามแต่ตอนนี้เริ่มหลุดลอกออก และมีต้นไม้ตาย
อยู่ 2 – 3 ต้น ซึ่งข้อเท็จจริงน่าจะอยู่ในระยะประกันของผู้รับจ้าง ขอให้
ท่านนายกฯ ประสานเพื่อดําเนินการด้วย 
4. ซอยข้างตลาดสดเทศบาลมีขอบถนนที่ติดกับฝารางระบายน้ําเป็นหลุม
อยู่ เคยเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง  ขอให้ดําเนินการแก้ไขด้วยครับ  และ
ท้ายสุดนี้ทางร้ายตุ้ยโฟโต้ฝากขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยแก้ไขโดยการสกัดคอนกรีตแท่นปูนหน้าร้านออก ครับ 

 
นางสาวฤษินี  หลวงยศ  -เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันมีเรื่องแจ้งดังนี้ค่ะ ก่อนอื่นอยากขอบคุณกองช่างที่ช่วยซ่อมแซมไฟ

กิ่ง แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างรวดเร็วค่ะ  และ
ขอบคุณสท.มุกดาที่ชื่นชมการประชาสัมพันธ์หรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ผ่านโชเชียล ซึ่งสท.ทุกท่านสามารถประชาสัมพันธ์การทํางานทางสื่อ
โซเชียลได้เช่นกัน  ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้ประชาชนรับทราบการทํางานของ
สมาชิกสภา และคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นฐานเสียงในอนาคตได้ค่ะ และ
ดิฉันมีข้อเสนอต่อที่ประชุมสภา ดังนี้ ค่ะ  

 
 

/1. มีร้านค้า... 
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 1. มีร้านค้าในท้องถิ่นฝากประสัมพันธ์มาว่าของให้ช่วยอุดหนุนร้านค้า

ในท้องถิ่นด้วยเพราะเป็นผู้เสียภาษีให้กับท้องถิ่น 
 
 2. อยากให้มีการย้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  

ข้างร้านตัดผมหน้าสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น ไปไว้จุดอื่น เพ่ือความ 
สมพระเกียรติ 

 
3. การจัดระเบียบการจราจรในตลาดสดเทศบาล อยากให้เทศบาลได้
แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจให้เข้มงวดกับผู้ที่ทําผิดกฎจราจร จะได้เป็นตัวอย่าง 
ขอบคุณค่ะ 

 
นายจําเริญ  กิมประสิทธิ์  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่เป็นกระจกสะท้อนปัญหาต่างๆ

ให้กับทางเทศบาล สิ่งไหนที่สามารถทําด่วนได้เราจะแก้ไขให้  ส่วนสิ่งที่ท่าน
ได้สอบถามมาผมจะให้ท่านรองนายกเทศมนตรี ที่รับผิดชอบงาน เป็นผู้ตอบ 
ขอเชิญครับ 
 

นายวิรัช  เครือคํา  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ในเรื่องถังขยะ ตอนนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการจัดซื้อ

จัดจ้างซึ่งแต่เดิมถนนสายหลักเรามีนโยบายปลอดถังขยะอยู่แล้ว ส่วนหนึ่ง
เกิดจากการที่ประชาชนขาดวินัยเพราะมีการจัดเก็บขยะทุกวัน 

 
    -การขายสินค้าบริเวณหน้าอําเภอ อยากให้อะลุ่มอล่วยไปก่อนเพราะ  

อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดอีกทั้งผู้จําหน่ายสินค้า 
 
ก็ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดบริเวณนั้นด้วย 
 
-เรื่องฝารางระบายน้ําจะได้ให้กองช่างลงไปตรวจสอบต่อไป 
ขอบคุณทุกท่านที่ได้แจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบครับ 
 
 

นายจําเริญ  กิมประสิทธิ์  -การทํามาหากินของพ่อค้าแม่ค้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะได้เชิญ 
นายกเทศมนตรี พ่อค้าแม่ค้ามาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน หากจะให้ย้ายจากจุดนั้น

จะต้องจัดสถานที่ให้ใหม่ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่มีผลกระทบตามมา  
/-ส่วนข้อเสนอแนะ... 
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 -ส่วนข้อเสนอแนะของท่านสมาชิก เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล กระผม

เชิญผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลวังชิ้น ชี้แจงครับ 
 
น.ส.อัญชลิตา  ดอนดง -เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทานคณะผู้บริหาร 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลฯ สําหรับเรื่องที่ท่านได้แนะนํา ขอเรียนชี้แจงดังนี้ค่ะ  

อัตราส่วนครู:นักเรียน ในส่วน ศพด.คือ ๑ :๑๐ สําหรับโรงเรียนอนุบาล 
๑:๒๕  หากท่านผู้บริหารเห็นว่าอยากให้มีบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อทําให้
ติดตามดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง ทางโรงเรียนฯจะได้ดําเนินการต่อไป 
 
-ประตูโรงเรียนที่เปิดทิ้งไว้ อาจเป็นช่วงเวลาที่แม่บ้านไปรับของ จะได้
นําแจ้งคณะครูให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ 
 
-สําหรับเรื่องก่อสร้างรั้วตาข่าย จะได้วางแผนไว้ในปีงบประมาณถัดไป
ค่ะ 
 
-ดิฉันเห็นด้วยสําหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั้งนี้อยากให้ผู้บริหาร
นําไปพิจารณาด้วยค่ะ 
 

นายประกอบ  อินสุริยา  -การตัดหญ้าพื้นที่ตลิ่งริมน้ํายมซึ่งอยู่ในโครงการเขื่อนป้องกัน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ตลิ่งพัง นั้น เบื้องต้นทางโยธาฯ แจ้งทางโทรศัพท์ว่าไม่มีงบประมาณ 

ในการดําเนินการดังกล่าว  กระผมได้แจ้งให้ทําเป็นหนังสือแล้ว  ขณะนี้
ให้ช่างประมาณการใหม่  โดยปีงบประมาณถัดไปงบดูแลจะเป็นของกอง
ช่าง  ส่วนในสัญญาของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก็ไม่ได้ระบุไว้        
ค่าน้ําประปาที่ใช้รดน้ําต้นไม้ ผู้รับจ้างก็ยังค้างชําระอยู่ 

   
-การด าเนินงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน  (รถพยาบาล) ตั้งมาได้ราวๆ ๔-๕ เดือน ครั้งแรกจะให้บริการตลอด 
๒๔ ชม. ทุกวัน แต่มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเพียง ๑๐ ท่าน รวม
เจ้าหน้าที่เทศบาลด้วย ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องผ่านการเก็บเคสซึ่งท าให้ผู้ที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีเพียง ๓ คน ปฏิบัติหน้าที่วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. มีผู้ที่สามารถขับรถได้เพียงคนเดียว แล้วมักจะ
เกิดเคสช่วงวันหยุดจึงท าให้เกิดปัญหาขึ้น 

 
/-ส่วนเรื่องการ... 
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-ส่วนเรื่องการจัดการจราจร มีค าถามว่าท าไมถึงไม่ขอให้เจ้าหน้าที่ อปพร. 
มาช่วย นั้น ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ อปพร.มีอายุ ๔๐ – ๕๐ ปี  คนหนุ่มวัย
ท างานก็ไม่มีเวลา  หากให้มีทีมเทศกิจจะต้องเป็นกรอบอัตราก าลัง อาจเกิน 
๔๐% ได้ เบื้องต้นจะมอบให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงไปช่วยเรื่องจัดการจราจร
แต่ไม่มีอ านาจจับกุม 

 
นายจําเริญ  กิมประสิทธิ์  -เรื่องเถาวัลย์ที่เลื้อยคลุมตาข่ายบริเวณลานฅนวัง นั้น ได้ให้กองช่าง 
นายกเทศมนตรี   ลงไปสํารวจแล้วครับ  
 

-พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ที่ขอให้โยกย้ายในสถานที่  
ที่เหมาะสมนั้น กระผมรับไว้เพื่อพิจารณาครับ  ซึ่งปัจจุบันโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่ระหว่างประกันสัญญา  
   
-เรื่องการจราจร  ทางผู้บริหารพร้อมด้วยปลัดเทศบาล ได้พบผู้กํากับ 
สภ.วังชิ้น ได้รับแจ้งจากท่านว่ากําลังพลของสภ.วังชิ้น ไม่มีเพียงพอ จึงจัด
กําลังพลที่ให้ดูแลการจราจรเพียงนายเดียว ซึ่งต้องดูแลร้านทองด้วยจึงทํา
ให้กระทบกับมาตรการที่เทศบาลกําหนดไว้  
 
-สําหรับการขอให้อุดหนุนร้านค้าในท้องถิ่น  การจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานรัฐ ต้องจัดซื้อในราคาถูก จะได้รับไว้พิจารณาต่อไปครับ   

 
นายสมควร  ปาคํา -กระผมขอเสริมท่านรองวิรัชครับ  เรื่องการจัดการขยะ คนเราต้องมี 
สมาชิกสภาเทศบาล วินัยและจิตใต้สํานึก อย่างบ้านสบเกิ๋งจะมีการจัดเก็บขยะเพียงอาทิตย์

ละ ๑ วัน  คือมีการจัดเก็บเฉพาะวันอาทิตย์ โดยขยะและเศษอาหารจะมี
การคัดแยกไว้แต่ละบ้าน พอเย็นวันเสาร์ถึงจะนํามาทิ้งไว้รอการจัดเก็บวัน
อาทิตย ์

  
นายจําเริญ  กิมประสิทธิ์  -ขอให้กองสาธารณสุขฯ นําไปพิจารณาด้วยครับ 
นายกเทศมนตรี    
  
นางมัณฑนา  ไชยแก้ว  -สมาชิกท่านใดมเีรื่องอื่นๆ ที่จะเสนออีกหรือไม่ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล ดิฉันขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่นําโดยท่าน
ปลัดเทศบาลตําบลวังชิ้น ดิฉันขอปิดการประชุม  

/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุมเวลา  1๑.๓0น. 
 
 
                                                                        ประกอบ  อนิสรุิยา 

  (นายประกอบอินสุริยา)  
       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น 

                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

 
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น 

 ได้ตรวจร่างรายงานการประชุม สภาเทศบาลตําบลวังชิ้นแล้ว 
        เมื่อวันที่  ๑๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

     (ลงชื่อ)      มุกดา  จันทร์คํา ประธานกรรมการ 
              ( นางมกุดา  จันทร์คํา ) 
 
 

      (ลงชื่อ)         สุภาภรณ์  ธีรกุล กรรมการ 
         ( นางสุภาภรณ์  ธีรกุล ) 
 
 
                                     (ลงชื่อ)   สําราญ  ชาตารักษณ์ กรรมการและเลขานุการ 

          ( นายสําราญ  ชาตารักษณ์) 

 

 
        สภาเทศบาลตําบลวังชิ้น 
วันที ่ ๑๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
           สภานี้รับรองแล้ว 

 
มัณฑนา  ไชยแก้ว 

     ( นางมัณฑนา  ไชยแก้ว ) 
ประธานสภาเทศบาลตําบลวังชิ้น            


